

## ชัยพฤกษ์นั่งปลัดศธ. "สุเทพ"เสียบ"อาชีวะ" ให้6เดือนพิสูจน์ฝีมือ

☛ นำเสนอเมื่อ 23 ส.ค. 2559

**"ชัยพฤกษ์" นั่งปลัด ศธ. "สุเทพ" เลขาฯ กอศ. "สุภัทร" เลขาฯ กกอ. มีผล 1 ตุลาคมนี้ "ดาวพงษ์" ให้เวลา 6 เดือนพิสูจน์ฝีมือ**

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระดับ 11 จำนวน 3 ตำแหน่งคือ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) นายสุเทพ ชิตวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) เป็นเลขาฯ กอศ. และนายสุภัทร จำปาทอง รองปลัด ศธ. เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ส่วนระดับ 10 จำนวน 6 ตำแหน่ง ยังไม่ได้มีการพิจารณา แต่ตนได้กำหนดแนวทางในการคัดเลือกไว้ 2 รูปแบบ คือ การโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 ไป 10 คนจะเป็นผู้คัดเลือกเอง ส่วนระดับ 9 ขึ้น 10 จะให้อำนาจปลัด ศธ. และผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. เป็นผู้พิจารณาและสรรหาตามกระบวนการ ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอรายชื่อเขาสู่ที่ประชุม ครม. ได้ภายในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ตนจะเรียกปลัด ศธ. เลขาฯ กอศ. และเลขาฯ กกอ. ใหม่มากำหนดเป้าหมายการทำงานต่อไป โดยตนจะให้เวลาผู้ดำรงตำแหน่งใหม่พิสูจน์ฝีมือภายใน 6 เดือน ให้โอกาสแล้วต้องทำให้ดี แต่ถ้าวางไม่ได้ติดปัญหาตรงไหนก็ค่อยมาพูดคุยกัน

"ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลง อย่าไปคิดอะไรตามใจตนเอง ซึ่งตำแหน่งผู้บริหารระดับ 11 ทั้ง 3 คนที่ผ่านการเห็นชอบไม่มีคนของใครทั้งนั้น ไม่มีคนของนักการเมือง ไม่มีคนของผม แต่ผมดูจากการทำงานอย่างรอบด้าน เช่น สกอ. เป็นพื้นที่พิเศษก็ต้องได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพราะการทำงานกับมหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องง่าย จึงต้องได้คนที่รู้งานอุดมศึกษาจริงๆ ส่วนนายสุเทพก็มีความอาวุโสและตั้งใจทำงาน ซึ่งทำให้ต้องมีการสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. องค์การค้าย ใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎระเบียบ เนื่องจากระเบียบเดิมเปิดช่องว่างให้หาผลประโยชน์ สำหรับนายชัยพฤกษ์ก็ยังช่วยผมทำงานด้านอาชีวะได้เช่นกัน แต่จะดูไปถึงการทำงานแบบซิงเกิลคอมมานด์ด้วยหรือไม่นั้นผมยังคิดไม่ถึงขั้นนั้น อย่างไรก็ตามผมมีงานที่ต้องเร่งดำเนินการในปี 2560 เป็นจำนวนมาก ดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันทำตามนโยบายให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมด้วย" รมว.ศธ. กล่าว

ขอบคุณที่มาจาก [หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์](#)